

# Chung sức cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19

Với tinh thần “cứu trợ như cứu hỏa”, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sớm tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, từ đó góp phần chung sức cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch.



Hoạt động giao dịch của Ngân hàng CSXH tại điểm trực xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình).

Theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để chi trả một phần lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà không cần phải thực hiện bảo đảm tiền vay với mức lãi suất cho vay 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn 12%/năm, thời hạn cho vay không quá 12 tháng, mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 3 tháng (từ tháng 4 đến hết tháng 6/2020). Đó là các doanh nghiệp phải có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước

tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020; đang gặp khó khăn về tài chính, không cần đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả cho người lao động ngừng việc và không có nợ xấu tại ngân hàng, gửi qua bưu điện hoặc nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc giải ngân vốn vay sẽ được Ngân hàng CSXH nơi cho vay thực hiện hàng tháng dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người lao động bị ngừng việc hoặc

chi tiền mặt cho người lao động bị ngừng việc tại trụ sở ngân hàng và sẽ hoàn thành giải ngân đến ngày 31/7/2020. Xác định tác động, ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn nên ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42, Quyết định số 15 và Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH ban hành Văn bản số 2129 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn Chi nhánh; đồng thời, quán triệt nghiêm túc chủ trương thực hiện cho vay phải bảo đảm đúng đối tượng, được thực hiện

công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách và phải bảo đảm khách hàng được vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn. Công tác tuyên truyền cũng được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chú trọng thực hiện. Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Cùng với việc niêm yết các nội dung liên quan đến chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động tại trụ sở Chi nhánh, trụ sở phòng giao dịch các huyện

và tại điểm trực giao dịch các xã, phường, thị trấn, Chi nhánh còn tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân cùng biết. Bên cạnh đó, Chi nhánh xây dựng kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15; chuẩn bị nguồn vốn để giải ngân cho vay kịp thời; đồng thời, bố trí bộ phận tiếp nhận, giải quyết những vướng mắc của khách hàng trong quá trình hoàn thiện các thủ tục vay vốn.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho vay của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã sẵn sàng. Trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh và hồ sơ vay vốn của khách hàng, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh và phòng giao dịch ngân hàng CSXH các huyện sẽ hướng dẫn thủ tục và phê duyệt cho vay theo đúng quy định, từ đó góp phần cùng các doanh nghiệp và người lao động sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất.

**MINH HƯƠNG**

## Để được vay vốn theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ

- Các doanh nghiệp có đủ điều kiện cần lập các mẫu số 11 và số 12 theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi đến UBND huyện, thành phố nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) để thẩm định, tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt;
- Trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt, đại diện doanh nghiệp cần lập hồ sơ vay vốn theo mẫu số 13 và số 14 theo quy định tại Quyết định số 15, ngân hàng CSXH nơi cho vay sẽ hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ cho vay theo quy định;
- Để biết thêm chi tiết, khách hàng có thể liên hệ với Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng (Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh), điện thoại: 0227.3837.534, 0227.3845.137 hoặc phòng giao dịch ngân hàng CSXH các huyện.

# Tăng cường quản lý thị trường vật tư nông nghiệp

Hiện nay, nông dân huyện Tiên Hải đang tập trung phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân và chăm sóc, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản. Nhu cầu mua thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi của bà con tăng cao. Nhằm giữ ổn định thị trường và phòng, chống kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, những ngày này, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Cục Quản lý thị trường) tăng cường trình sát nam địa bàn, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Do dân gia cầm của gia đình bị bệnh, bà Đoàn Thị Ngà, thôn Thanh Đông, xã Đông Lâm phải đi mua thuốc về điều trị. Cũng như nhiều hộ chăn nuôi trong xã, bà Ngà thiếu kiến thức về phòng và trị bệnh cho gia cầm nên khi mua thuốc phải nhờ chủ đại lý kinh doanh thuốc thú y tư vấn. Bà Ngà chia sẻ: Mỗi lần gia cầm bị ốm, do không biết chúng bị bệnh gì nên tôi chỉ biết đến các hàng thuốc thú y mô tả tình trạng bệnh, nhờ chủ cửa hàng tư vấn loại thuốc chữa cho gia cầm. Thực sự chúng tôi rất băn khoăn, lo mua không đúng thuốc và thuốc không bảo đảm chất lượng. Không am hiểu kiến

thức trồng trọt, chăn nuôi nên khi vật nuôi, cây trồng bị sâu bệnh, không riêng bà Ngà, nhiều nông dân phụ thuộc vào sự tư vấn của cán bộ ngành chuyên môn và chủ cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Sự thiếu hiểu biết cộng với nhu cầu mua thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi của nông dân vào thời điểm này tăng cao, nên đây là thời điểm dễ xảy ra tình trạng tăng giá và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Nếu không quản lý thị trường vật tư nông nghiệp tốt, không chỉ nông dân bị thiệt hại mà chính những doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Bà Phạm Thị Lan Anh, chủ cửa hàng kinh doanh vật tư bảo vệ thực vật ở khu 5, thị trấn Tiên Hải cho biết: Chúng tôi kinh doanh các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng theo tiêu chuẩn đăng ký, đã được công bố, nhân viên bán hàng có trình độ chuyên môn theo quy định. Điều chúng tôi lo lắng nhất là các đại lý, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, theo thời vụ đưa vật tư nông nghiệp kém chất lượng về bán cho nông dân làm ảnh hưởng đến thị trường và cạnh tranh không công bằng với tổ chức, cá nhân làm ăn chân chính.

Hiểu được những lo lắng của người dân và doanh

nh nghiệp, hộ kinh doanh, để quản lý tốt thị trường, Đội QLTT số 5 đã huy động lực lượng, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện. Ông Vũ Đức Long, Đội phó Đội QLTT số 5 cho biết: Theo thống kê, quản lý của chúng tôi, Tiên Hải có 110 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Mặc dù những năm qua lực lượng QLTT đã vào cuộc quyết liệt song tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2019, Đội QLTT số 5 đã kiểm tra 48 lượt, xử lý 12 vụ vi phạm với các hành vi chủ yếu như: không niêm yết giá theo quy định, bán hàng hóa không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh, vi phạm về nhãn, mác hàng hóa. Trong đợt này, Đội QLTT số 5 sẽ kiểm tra 23 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trong đó tập trung kiểm tra sâu đối với thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, Đội sẽ trình sát nam bắt kịp thời các hộ kinh doanh nhỏ lẻ theo thời vụ và kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật.

**KHẮC ĐUẦN**



Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra việc kinh doanh thuốc thú y tại xã Đông Lâm (Tiên Hải).

## QUỲNH PHỤ

# Phát triển đàn bò thương phẩm

Thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành chăn nuôi cũng như để án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo của UBND tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đã tích cực triển khai các biện pháp có thể khuyến khích các địa phương đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, trong đó chủ yếu nuôi bò.

Tham gia vùng chuyên đổi của địa phương, gia đình ông Nguyễn Đức Ninh ở thôn Đông Hòa, xã Đông Tiến đã cải tạo

6 mẫu ruộng cấy lúa kém hiệu quả chuyển sang chăn nuôi lợn và gia cầm. Nhưng 8 năm trở lại đây, gia đình ông chuyển hẳn sang chăn nuôi bò thương phẩm và bò sinh sản. Nhờ sự năng động, nhạy bén và tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi nên ngay từ năm đầu tiên gia đình ông Ninh đã thu gần 100 triệu đồng từ chăn nuôi bò. Ông Ninh cho biết: Hiện nhà tôi nuôi 80 con bò thương phẩm và bò sinh sản. Chăn nuôi bò thuận lợi nhất là tận dụng được hết những phụ phẩm trong sản

xuất nông nghiệp như thân cây ngô, đậu, đỗ, chuối, cỏ tự nhiên để làm thức ăn nên giảm được khá nhiều chi phí trong chăn nuôi. Ngoài ra tôi còn trồng 4 mẫu cỏ voi để dự trữ nguồn thức ăn cho đàn bò và bán cho các hộ chăn nuôi bò. Chăn nuôi với số lượng lớn, tôi đã xây dựng hầm biogas để xử lý chất thải và sử dụng đệm lót sinh học nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường. Trang trại chăn nuôi bò không chỉ đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình mà còn tạo việc làm cho 5 lao động với tiền công từ 120.000 - 150.000 đồng/người/ngày.

Cũng như gia đình ông Ninh, ngành hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Đông Tiến đã tận dụng thế mạnh của địa phương đầu tư, cải tạo đất đai, xây dựng chuồng trại, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi đại gia súc, chủ yếu là nuôi bò thương phẩm. Ông Đặng Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Đông Tiến cho biết: Để thực hiện chủ trương phát triển chăn nuôi đại gia súc, trong đó chủ yếu là chăn nuôi bò, xã Đông Tiến đã quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung với tổng diện tích 88ha. Trước đây là vùng canh tác lúa kém năng suất được xã chuyển đổi sang phát triển các mô hình chăn nuôi tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Địa phương đã khuyến khích, động viên các hộ dân có nhu cầu chăn nuôi với quy mô, số lượng lớn sẽ được tạo điều kiện tham gia vùng chăn nuôi tập trung. Khi bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa xảy ra, số hộ tham gia vùng chuyên đổi chủ yếu chăn nuôi lợn thương phẩm nhưng hiện nay đã và đang chuyển dần sang chăn nuôi bò vì đây là vật nuôi ít bị dịch bệnh, giá cả ổn định, cho hiệu quả kinh tế cao.

Không chỉ xã Đông Tiến mà nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ cũng đang chú trọng phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng bền vững, điển hình như xã An Tràng. Thế mạnh của An Tràng là có trang trại bò giống rộng 4ha với số lượng nuôi 100

con do UBND tỉnh giao cho ngành Nông nghiệp chủ trì, phối hợp cùng Công ty Giống chăn nuôi Thái Bình chăm sóc, nuôi dưỡng, phát triển đàn bò. Vì vậy, trong thời gian tới, người dân muốn chuyển hướng sang chăn nuôi bò sẽ được mua nguồn giống tại địa phương và được hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi. Là hộ chăn nuôi bò nhiều năm tại địa phương, ông Vũ Đình Trường, thôn Trảng Chua xã: Gia đình tôi chủ yếu nuôi bò thương phẩm, để chủ động được con giống chăn nuôi lâu dài tôi kết hợp nuôi thêm bò sinh sản. Thời gian tới trại bò giống của tôi phát triển, tôi không phải lo về mua con giống ở nơi khác nên chỉ tập trung nuôi bò thương phẩm với hình thức vỗ béo, bởi mỗi con bê có giá từ 13 - 17 triệu đồng, sau vài tháng nuôi vỗ béo có thể bán từ 25 - 28 triệu đồng/con. Nuôi bò với hình thức vỗ béo sẽ đỡ tốn công chăm sóc, nhanh cho thu nhập.

Phát huy lợi thế của địa phương có vành đai sông Diêm Hộ nên xã An Tràng cũng đã quy hoạch khu chăn nuôi tập trung với diện tích khoảng 60ha. Ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã An Tràng cho biết: Hiện toàn xã có khoảng 30 hộ chăn nuôi bò với số lượng hơn 100 con. Để chủ trương phát triển chăn nuôi bò bảo đảm bền vững, tăng cả về số lượng, chất lượng, xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề và

có những giải pháp cụ thể, thiết thực. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển hướng chăn nuôi, phát triển đàn bò thương phẩm và bò sinh sản với quy mô gia trại, trang trại. Bởi thực tế đã chứng minh chăn nuôi bò đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, bò ít bị nhiễm dịch bệnh, tận dụng được nguồn phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp làm thức ăn nên giảm chi phí chăn nuôi, đặc biệt sản phẩm thịt bò hiện nay đang có thị trường rộng lớn, giá cả ổn định chứ không bấp bênh như những vật nuôi khác.

Hiện tổng đàn trâu, bò toàn huyện Quỳnh Phụ có gần 5.400 con trong đó chủ yếu là bò; một số trại chăn nuôi có quy mô từ 20 - 50 bò sinh sản, 50 - 100 bò thịt được đầu tư về chuồng trại, con giống và nguồn nguyên liệu thức ăn. Huyện đang tiếp tục thực hiện các giải pháp khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò theo hướng bền vững nhằm đem lại giá trị thu nhập cao, giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi. Bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, hy vọng huyện Quỳnh Phụ sẽ sớm thực hiện thành công chủ trương cơ cấu lại ngành chăn nuôi cũng như để án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo.

**MINH QUÂN**

## ► Tổ chức 43 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò

Thực hiện đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo, ngành Nông nghiệp đã chủ động triển khai thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ kỹ thuật chăn nuôi, xử lý môi trường... cho người chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị như Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức 43 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò cho 2.308 học viên là cán bộ thú y từ tỉnh tới cơ sở, người dân, chủ trại chăn nuôi trâu, bò. Ngoài ra còn tổ chức đoàn tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý và xây dựng mô hình chăn nuôi bò ở tỉnh ngoài; xây dựng mô hình thí điểm ứng dụng đồng bộ chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học, xử lý chất thải chăn nuôi trâu, bò tại các huyện, thành phố, bước đầu đạt kết quả đáng kể trong chăn nuôi.

**THANH HUYỀN**

## ► 2.520 tỷ đồng dư nợ cho vay chăn nuôi lợn

Trên địa bàn tỉnh, các tổ chức tín dụng (TCTD) hiện đang cho vay chăn nuôi lợn với tổng dư nợ đến ngày 30/4 ước đạt 2.520 tỷ đồng, chiếm 11,3% dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Để giúp người chăn nuôi lợn khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, cùng với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ với dư nợ gần 40 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay với dư nợ gần 3 tỷ đồng; các TCTD trên địa bàn tỉnh còn chú trọng cho vay mới đối với người chăn nuôi lợn bị thiệt hại với dư nợ đạt 17 tỷ đồng. Trong thời gian tới, các TCTD trên địa bàn tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế để tập trung cho vay các lĩnh vực sản xuất, trong đó đặc biệt ưu tiên nguồn vốn nhằm khôi phục ngành chăn nuôi lợn đồng thời chủ động thực hiện các giải pháp chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành chăn nuôi lợn nói riêng cũng như ngành Nông nghiệp của tỉnh nói chung.

**KIM NGÂN**



Nhiều hộ chăn nuôi bò trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có nguồn thu ổn định.